

โครงการรวมพลังชุมชนสร้างป่า พัฒนาภาพแผลสร้างชีวิตสู่ความยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช



สายพระเนตรสมเด็จพระพันปีหลวง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณโดยเกาะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแมกกรณี ก้องที่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในปี 2545 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าปัญหาการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการเป็นเส้นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติด ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรป่า ดิน น้ำ และความมั่นคงด้านทรัพยากรมนุษย์ ราษฎรมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

แหล่งผลิตกาแฟตัดพ่อค้าคนกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยึดแนวพระราชดำริคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนและยั่งยืน ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการหน่วยงานและชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การจัดตั้งคณะทำงาน ร่วมกับวิเคราะห์สภาพปัญหา สारวความต้องการ จนได้ข้อสรุปที่จะใช้การปลูกพืชกาแฟอาราบิก้าเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรและด้านคุณภาพชีวิต จึงได้เริ่มต้นแผนงานตั้งแต่กระบวนการผลิตกาแฟ แผนงานด้านการตลาด ช่องทางการจำหน่ายที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง กระทั่งนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนราษฎรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต การต่อรอง และกำหนดราคาจำหน่าย การพัฒนาคุณภาพกาแฟ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน

คุณภาพชีวิตและชุมชนบนพื้นอันสมบูรณ์

พื้นที่ป่ากว่า 14,000 ไร่ ที่ได้รับการดูแลจากชาวบ้านในพื้นที่ **สามารถหยุดยังการบุกรุกทำลายป่าและส่งเสริมให้หันมาทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกกาแฟ** ปัจจุบันชาวปางขอนปลูกกาแฟได้เกือบ 100% ของพื้นที่ทำกิน คือประมาณ 2,500 ไร่ อีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูปะบบนิเวศต้นน้ำให้กลับคืนมาได้โดยลดการพังทลายของหน้าดิน รวมถึงช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในพื้นที่และทำให้มี

น้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี **ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี เป็น 288,615.63 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี** สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต และมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันชาวปางขอนได้ปลูกกาแฟได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทำกินประมาณ 2,500 ไร่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี เป็น 288,615.63 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

